
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒๕๕๙ 
วันท่ี  1๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   เวลา  14.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๒.นายมนัส  สมศักดิ์   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
๓.นายนพดล  โสภณ   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
๔.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๕.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
๖.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
๗.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
๘.นายอรรควุฒิ   อรรถรุงโรจน    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
๙.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘ อ.เมือง 
๑๐.นายสุจินต  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๙ อ.เมือง 
๑1.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
12.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒  อ.แกลง 
๑3.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕  อ.แกลง 
14.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บานคาย 
๑5.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานคาย 
๑6.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง 
๑7.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
๑8.นายธนนรินทร    สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
19.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 
20.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
๒1.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.นิคมพัฒนา 

ผูไมมาประชุม 
๑.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
      (ลากิจ) 
2.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
3.นางกนกวรรณ     เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.แกลง 
     (ลากิจ) 
4.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓  อ.แกลง 
           (ลากิจ) 
5.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖  อ.แกลง 
            (ลากิจ) 
6.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.บานฉาง 
           (ลากิจ) 

7.นายพายัพ… 
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7.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
             (ลากิจ) 

ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายทิวัตถ  ผองแผว   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๓.นายโชดก  วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๔.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๕.นายฉัตรชัย  ปตุเตชะ   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๖.นายคัมภีร  ศรีสุนทร  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๗.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
๘.นายชาญชัย  ภิรมจิตร   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
9.นายตวงสิทธิ ์ อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
1๐.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ    
1๑.นางสุปราณี        ไวมงคุณ   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
1๒.นายประจวบ   รัตนเกตุ   ผูอํานวยการกองชาง 
๑๓.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
1๔.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี 
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
๑๕.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
1๖.นายธวัชชัย  ใจดี   นิติกรชํานาญการพิเศษ 
     รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาล 

    นานาชาติตากสิน บานคาย (วัดหวายกรอง) 
1๗.นายประพันธ  ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
๑๘.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
๑๙.นางสุภาพร  นามไร   หัวหนาฝายพัฒนาสังคมฯ 
2๐.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   เจาพนักงานธรุการชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
๒๑.นางผองพรรณ เศรษฐประเสริฐ  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
๒๒.นายวิทยา  สยามไชย  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
๒๓.นายประเวชร เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต 
2๔.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 
25.นางสุวรรณา   เจริญชะนะ    ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
๒๖.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
๒๗.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
๒๘.นางสาวธัญลักษณ จันทรเนตร  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
๒๙.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 

3๐.นางสาวคนึงนิตย… 
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3๐.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเท่ียวฯ 
๓๑.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
๓2.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
๓๓.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 
๓๔.นางสุจิตรา  อัมพรมหา  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน 
๓๕.นางวริยา  เวทวงศ   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
3๖.นางสาวภูมิสิริ พินประเสริฐ  นิติกรชํานาญการ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายวินัยฯ 
๓๗.นางสาวปยะวรรณ หอมเกษร  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
๓8.นางสาวอุไรรัตน  นิคมเขตถ    ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๓๙.นางปราณี  แกกลา   หัวหนาฝายจัดหาพัสดุฯ 
๔๐.นางสาวขวัญจิตร สิงหคํา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๔๑.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
4๒.นายสุริยะ  ศิริวัฒน   หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม 
4๓.นายอุบล    แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
4๔.นางสาวอิสรีย บุญเก้ือ   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
4๕.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
4๖.นางสาวน้ําเพชร กลอมเกลี้ยง  ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
4๗.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
4๘.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
4๙.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
5๐.นางสาวศศินา   จรรยารักษ   ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
5๑.นางสาวเสาวณีย แสนเจก   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
5๒.นางสาวรัทญา  คันสูงเนิน    ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
5๓.นางธีระนันท  คําทอง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
5๔.นายทศพล  ภิรมจิตร   พนักงานขับรถยนต 
5๕.นายพิทวัสชัย รัตนพรวารีสกุล  ผูชวยนิติกร 

เริ่มประชุมเวลา  14.28  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     เม่ือท่ีประชุมพรอม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติ องคการ
เลขานุการสภาฯ บริหารสวนจังหวัด พ .ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  และขอ ๒๕
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๗  และแกไข
  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยูในหองประชุม   
  จํานวน .......19....... คน ครบองคประชุม  
                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ ข้ึนสูบัลลังก  
 
 

ประกาศ… 
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ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เรื่อง การประชุมสภา องคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป ๒๕๕9  ดวยสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณาตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนด  ดังนั้น เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552  จึงกําหนดสมัยประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวั ดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2559  มีกําหนด 7 วัน  
ตั้งแตวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป  และเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2559  ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2559     
เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสว นจังหวัดระยอง (ชั้น 11) จึงประกาศ           
ใหทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9  ลงชื่อ นายเศรษฐา ปตุเตชะ 

            ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กลาวเปดประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคะ  

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหา ร
ประธานสภาฯ    สวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ และผู มีเกียรติ ทุกทาน กระผมรูสึก เปนเกียรติ   
  และมีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ท่ี ไดจัดใหมีการปร ะชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ระยอง 
  เนื่องจาก นายก องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภาองคการ         
  บริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น                      
  เพ่ือประโยชนแหงองคการบริห ารสวนจังหวัดระยอง  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง               
  จึงไดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙  
  ในวันนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา บรรยากาศแห งการประชุมในครั้งนี้  จะกอใหเกิดความรวมมือ
  รวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชนแกองคการบริหาร
  สวนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผม ขอเปดการประชุมสภาองคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัย วิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙  ครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 

            (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

ขอ ๓๓... 
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ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการ ตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบ แลวใ หทําสําเนารายงานการประชุม  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ   การประชุม 

ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล  เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล 
กรรมการ/เลขานุการ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 11 อําเภอเมืองระยอง ไดรับ 
คกก.ตรวจรายงานฯ  มอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 

   ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดมีการนัดประชุ มคณะกรรมการฯ        
  ครั้งท่ี ๓/255 ๙  เม่ือวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๙  เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓ ของระเบียบ
  กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ  ดังนี้      

    ขอ ๑  ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายอดุลย  นิยมสมาน  เปนประธานกรรมการ         
  นายวรเศรษฐ  วงษไพศาล  เปนกรรมการและเลขานุการ 

     ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม  ไดแ ก นางสาวอุมา  วิภูษณะ  
   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

     ขอ ๓  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒55๙             
   มีจํานวน ๓๑ หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มาป ระชุมจํานวน 2๑ คน  
   ไมมาประชุมจํานวน ๔ คน  ลาประชุมจํานวน ๓ คน  มีการประชุมท้ังสิ้น  จํานวน ๑๓ วาระ         
   โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ    
   ระเบียบวาระท่ี ๑๓  เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
     ๑. นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  สอบถามจํานวน ๓ เรื่อง ดังนี้  เรื่องแรก ปายบอกทาง
   ไปแหลงทองเท่ียวบนถนนถายโอนของ อบจ . ตัวอักษรเลือนรางมองเห็นไมชัดเจน             
   จะดําเนินการซอมแซมไดหรือไม  เรื่องท่ี ๒ ติดตามเรื่องอาคารเรียนท่ีไดรับงบประมาณจาก 
   อบจ . เกิดการชํารุด ทางเทศบาลตําบลเมืองแกลงสาม ารถสํารวจหรือซอมแซมไดหรือไม     
   และเรื่องท่ี ๓. อบจ . สามารถจัดทําปายประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร     
   เชน วัดวังหวา วัดราชบัลลังก บริเวณริมถนนแยกวังหินไปสูแยกวังหวาไดหรือไม      
     ๒. นายเดชา   บุญธรรม  สอบถามเรื่อง สัญญาณไฟ จราจรถนนของ อบจ . สัญญาณ
  ไฟจราจรเสียบอย อบจ . ถายโอนไปใหทองถ่ินอ่ืนในทองท่ีนั้นไดหรือไม และตรงแยกสัญญาณ
  ไฟจราจรถนนยุบตัวเนื่องจาก การหยุดรถของรถบรรทุกท่ีหยุดรอ สัญญาณไฟจราจร ทําใหเกิด
  อุบัติเหตุบอยครั้ง  ขอใหกองชางสํารวจหาแนวทางแกไข   
        โดยเลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น.  

 

 

ขอ ๔... 
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      ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอ
   ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
   จังหวัดระยองคราวตอไป   
     จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา    

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ       
ประธานสภาฯ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙  ซ่ึงไดแจก ใหทุกทาน     
  อานลวงหนาแลว     
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูใน ท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม  
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....19......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุ มสภาองคการ บริหารสวน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙  
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ บริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 

    รับรอง           จํานวน ......18......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)  

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ระเบียบวาระท่ี 3 ผมไดรับการประสานงาน จากกองแผนฯ วาจะขออนุญาต แจก
ประธานสภาฯ ใบแทรก ในระเบียบวาระท่ี 3 นี้  ผมเองไดดูเอกสารแลวเห็นวาเปนกรณีท่ีจําเปน ก็อนุญาต
  ใหเจาหนาท่ีใหแจกเอกสารไวบนโตะของทานสมาชิกสภาฯแลวนะครับ ขอใหทานท้ังหลาย
  ยึดถือขอมูลตามเอกสารใบแทรก ดวยนะครับ ตอไปอยากใหทานนายก อบจ .กําชับตรงนี้ดวย
  นะครับ เพรา ะวาในกรณีท่ีผมเห็นไมสมควร ผม จะใหเอาไปบรรจุในการประชุมครั้งหนา    
  เพ่ือจะไดไมเสียเวลานะครับ 
   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมห าดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง          
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ง จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา... 

 



- 7 - 
 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรต ิ     
นายก อบจ. ทุกทาน  กระผมนายปยะ ปตุเตชะ  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติ     

เรื่อง ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอนงบประมาณ

  รายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2559 ดังนี ้ 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 30 
โอนเพ่ิม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร     รายการท่ี 15 
(และขอแกไขคําใหถูกตองจาก Seitch เปน Switch)  
โอนลด    
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 - คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ    รายการท่ี 1,2  
โอนลด 
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 3,10 
โอนเพ่ิม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบําบัดน้ําเสีย 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค    รายการท่ี 1  
 

จึงขอเสนอ… 
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   จึงขอเสนอญัตติขอ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ.2559 
  ดังกลาวนี ้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดพิจารณาอนุมัติ  ทานประธานสภาฯ 
  และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติครับ ถาทานดูในรายละเอียด สิ่งท่ีฝายบริหารมี
  ความจําเปนก็คือเราตั้งงบประมาณไวใน โครง การศึกษาความเหมาะสม และ ออกแบบ
  รายละเอียดระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ีอําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เดิมเรา
  ตั้งไว 10 ลานบาท  ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ก็ตองเขาใจวา  เราไมมี      
  ความชํานาญในเรื่องนี้ ไมใชงานท่ีเราถนัด เปนงานท่ีรัฐบา ลโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจ และ  
  สังคมแหงชาติ รวมท้ังอีสเทิรนซีบอรดใหเรามาเปนเจาภาพในการศึกษา  ซ่ึงอําเภอปลวกแดง    
  มีความ เจริญมาก และ เปนตนน้ําของอางเก็ บน้ํา ท้ัง 3 แหง  ไดแก อางเก็บน้ําดอกกราย ,      
  อางเก็บน้ําหนองปลาไหล และอางเก็บน้ําคลองใหญ พ้ืนท่ีท่ีรับน้ําจากสะพาน 4 และศรีราชา
  บางสวน  น้ําเสียจากชาวบาน น้ําเสียจากนิคมอุตสาหกรรม ไหลลงมา รวมท่ี 3 อาง ก็ทําใหมี
  เสียงสะทอนวาน้ําท่ีคนระยองบริโ ภคกันทุกวันนี้เปนน้ําสะอาดหรือ เปนน้ําจากน้ําสวม น้ําซึม 
  น้ําของใครบาง เพราะฉะนั้นเราก็คิดว าเงิน 10 ลานบาทท่ี ตั้งไวจาง ทีมมหาวิทยาลัยท่ีมี     
  ความเชี่ยวชาญ ซ่ึงเราคิดวาคนท่ีจะมาศึกษาตองมีความเชี่ยวชาญเปนท่ี ยอมรับของสวนกลาง 
  หนวยงานท้ังหลาย ตองยอมรับในผลการศึกษาฉบับนี้ แตพอเราตั้งไว 10 ลานบาท           
  เชิญบริษัทท่ีปรึกษาในกา รออกแบบศึกษาผลกระทบสิ่งแว ดลอม มาดูแลว เขาบอก 10      
  ลานบาททําไมได ตองขอเพ่ิมเปน 12 ลานบ าท เรื่องนี้ก็ติดอยู รอประชุมสภาฯ  
  วาจะหาเงินเพ่ิม 2 ลานบาท เปน 12 ลานบาท เพ่ือจะไปดําเนินการจางใหทางมหาวิทยาลัย
  หรือทางผูเชี่ยวชาญตางๆ ไปศึกษาออกแบบ ใหครบ พรอมท่ีจะเอา แบบไปของบประมาณจาก
  สวนกลาง เรื่องเวลาสําคัญนะครับ เรื่องนี้ เราตั้งไวในปงบประมาณ พ.ศ.2559  เอาเขาจริง
  มาแลวทําไมได ตองขอโอนเพ่ิม การหาเงิน เพ่ิมก็ไมใชเรื่องงาย ตองหา จากโครงการท่ีประมูล
  ไปแลว มีเงินเหลือ 3 แสนบาทบาง 5 แสนบาทบาง รวบรวมเงินแลวได 2 ลานบาท ก็มาเพ่ิม
  ในรายการท่ี 1 โครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด ระบบรวบรวมและ
  ระบบ บําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ีอําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รวมเปนเงิน 12 ลานบาท      
  คือเพ่ิมใหไดเทาท่ีสามารถใหมหาวิทยาลัยหรือบริษัทท่ีเขามีความชํานาญในเรื่องการออกแบบ
  และเปนท่ีเชื่ อถือของสวนกลางใหเขาไปศึกษา จึงตองใชอํานาจสภา ฯแหงนี้ ในการอนุมัติ
  โครงการตามญัตติท่ีผมเสนอมาเพ่ือใหสภาฯพิจารณาอนุมัติตอไป ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร เรียน  ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน กระผม  
  นายเสรี สุวรรณวิจิตร ส .อบจ . เขต 8 อําเภอเมืองระยอง  เห็นดวยกับทานผูบริหารนะครับ
  ท่ีวาเราจะมาวางแผนการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบ รวบรวมและ
  ระบบบําบัดน้ําเสีย สิ่งท่ีผมอยากจะฝากไวคือถึงแมหนวยงานท่ีเราจางเขามาจะมีความเชี่ยวชาญ
  โดยตรงเก่ียวกับงานพวกนี้ กรอบในการแกไขปญหาท่ีดีท่ีสุด คือการระดมฐานขอมูล          
  ใหมากท่ีสุดนะครับ ซ่ึงผมอยากฝากทานประธานสภาฯ ไปยังทานผูบริหารวาการมีสวนรวมของ
  ทองถ่ินก็ดีหรือประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีก็ดีในระดับแกนนํา เม่ือเขาไดฐานขอมูลท่ีละเอียด     
  เขาจะไดไปวางแผนวิธีท่ีดีท่ีสุด เพราะอยาลืมวาในอนาคตปลวกแดงคงไมไดมีปญหา  

 

เรื่องน้ําเสีย... 
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         เรื่องน้ําเสียอยางเดียว เนื่องจากตัวเมืองขยายตัวไดอยางเต็มท่ีและรวดเร็ว เรื่องปญหาน้ําทวม
  ก็มีผล ดังนั้นถาเราศึกษาระบบน้ําแลว เปนไปไดไหมท่ีอาจจะเพ่ิมเติมประเด็นนี้เขาไปดวย    
  วาพ้ืนท่ีบริเวณไหนมีผลกระทบในเรื่องน้ําทวม เพราะนาจะศึกษาไปในทางเดียวกันได      
  เพ่ือท่ีวาวันหลังองคกรปกครอง สวนทองถ่ิน ท่ีเขารับผิดชอบ เขาจะไดมีฐานขอมูลดานนี้      
  จะเปนการแกไขระบบระยะยาวท่ีไดผล ผมเชื่อม่ันวาในการวางแผนในการจัดการของเขานั้น 
  ทําไดหมดนะครับ อยูท่ีนโยบายของเราท่ีจะใหกรอบความคิดเขาไปวาเขาจะทํางาน           
  ในกรอบไหน ปญหาไหน แลวเขาก็ จะมาทํางานตามแนวทางท่ีเขาถนัด สิ่งเหลานี้ก็ขอฝาก   
  ทานประธานสภาฯ ไปยังทานผูบริหารดวยนะครับ เพ่ือประโยชนสูงสุดของงบประมาณ ท่ี     
  จะเกิดข้ึนในอนาคต อําเภอปลวกแดงจะไดมีวิธีการแกไขปญหาท้ังน้ําเสีย น้ําทวม ในแนวทาง
  เดียวกัน ซ่ึงเราก็จางครั้งเดียวไดนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน
  เปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....๑9......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร  อนุมัติ โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๕9  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร  ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕9  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวา ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ โอน งบประมาณร ายจายประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุมัติ           จํานวน .......๑8......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จํานวน .........๑........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา ดวย วิธีการงบประมาณขององคกร ปกครอง         
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรา ยการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 
 
 

นายปยะ… 
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นายปยะ ปตุเตชะ       เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผมนายปยะ ปตุเตชะ 
นายก อบจ. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปน 

ตองขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559  เพ่ือไปตั้งจาย       
เปนรายการใหม ดังนี้  

โอนลด    
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
 - เงินชวยพิเศษ      รายการท่ี 7.1 
 - เงินบําเหน็จลูกจางประจํา    รายการท่ี 13 
โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบดําเนินงาน 

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 26  
โอนลด 
แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 1 
โอนลด 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 1 
โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบเงินอุดหนุน 
- เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน  รายการท่ี 18   
จํานวนโครงการโอนลดท้ังหมด 6 โครงการ รวมเปนเงินท้ังส้ิน  10,816,500.-บาท 

(สิบลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน) 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
 
 

งบลงทุน… 
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งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง    รายการท่ี 9 

   แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน    รายการท่ี 8  
แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  รายการท่ี 3 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    รายการท่ี 54,55 
จํานวนโครงการโอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหมท้ังหมด 5 โครงการ รวมเปนเงิน

ท้ังส้ิน  10,816,500.-บาท (สิบลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน) 
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2559  

เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง           
ไดพิจารณาอนุมัต ิ

ระเบียบวาระท่ี ๔ คือโอนลดในสวนท่ีเราสามารถเจียดเงินได ไมวาจะเปนการ
สนับสนุนสถานการศึกษา แหลงน้ําท่ีเราตั้งไวหาสิบลาน แกภัยแลงซ่ึงใ นขณะนี้กําลัง
ดําเนินการกันอยู ท้ังหลายท้ังปวงเราหาเงินเพ่ือท่ีจะไปตั้งจายเปนรายการใหม  เชน           
รายการท่ี ๘ คาจัดซ้ือโตะ เกาอ้ีนักเรียน  เพราะปนี้ โรงเรียน เรามีเด็กนักเรียนเพ่ิม ข้ึนจึงตอง
จัดซ้ือโตะ เกาอ้ีเพ่ิม เพ่ือเปนการรองรับนักเรียน รายการท่ี ๙ จัดซ้ือรถตูโดยสาร ขนาด ๑๒ ท่ีนั่ง
เพ่ือท่ีจะใหฝายคลัง ฝายบริหารไปรณรงคเรื่องเสียภาษี ออกไปตามอําเภอ ตามนิคมอุตสาหกรรม
ตางๆ เรื่องภาษีท้ังหลายท่ีทางกองคลังตองไปจัดการ เพราะถาเรารอแตเงินรัฐบาลอยางเดียว 
ปานนี้ยังไมมาเลยจนกระท่ังตอนนี้เรายังไมไดเงินจากรัฐบาลเลย ตอนนี้เราจึงตองหาเงินใชเอง
พยายามชวยตัวเองใหมากท่ีสุด รายการท่ี 3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําเราก็โอนมา
เรื่องขุดสระน้ํา ในเขต  อ.ปลวกแดง และรายการท่ีสําคัญอีกรายการคือ รายการท่ี ๕๔ เปน
เรื่องเก่ียวกับ ทางเขาออกโรง เรียน อนุบาลตากสินระยอง  ทางมันแคบเราก็ไปเจรจาซ้ือท่ี       
เพ่ือขยาย ทางเขาออก เขาก็ใหสวนหนึ่ง  ซ้ือสวนหนึ่ง ก็ตองหาเงินไปตั้งจ ายเปนรายการใหม 
รายการท่ี ๕๔ สวนรายการท่ี ๕๕ เทลานจอดรถ อันนี้เปนเรื่องท่ีตองดําเนินการโดยไมชา
เพราะถาเปดเทอมก็จะมีรถเยอะทําใหเปนปญหาในเรื่องของการสัญจร จึงขอใหสภาฯ 
 
 

ไดพิจารณา... 
 



- 12 - 
 

ไดพิจารณา เพราะนี่คือเหตุผลท่ีฝายบริหารเรียนมายังสภาฯ เพ่ือพิจารณาในการโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2559 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน

เปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน........๑๕......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอัน วาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

    อนุมัติ       จํานวน ......๑๔.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน ........๑......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปล งคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ในหมวด คาครุภัณฑ 

ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง 
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน   

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ขอเสนอญัตตเิรื่อง     
นายก อบจ. ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559   
   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง
  คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ดังนี้  
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
 
 

หมวดคาครุภัณฑ… 
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หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน    รายการท่ี 2  
- ประเภท คาครุภัณฑงานบานงานครัว   รายการท่ี 4 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    รายการท่ี 44 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   รายการท่ี 1 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    รายการท่ี 52 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ รายจายประจําป
งบประมาณ พ .ศ . 255 9 ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน จังหวัด ระยอง       
ไดพิจารณาอนุมัติ 

  ในญัตตินี้ไมมีอะไรมาก แคเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงท่ีผิด ขนาดกวาง ยา ว สูง หนา         
ในรายละเอียด เชน รายการท่ี 2 ขอความเดิม หนาไมนอยกวา ๓ ซม . แกไขเปน หนา       
ไมนอยกวา ๑ ซม.  รายการท่ี 4 ขอความเดิม ขนาดกวาง ไมนอยกวา ๗๐ ซม . ยาวไมนอย
กวา ๑๗๐ ซม.  แกไขเปน ขนาดกวางไมนอยกวา ๖๐ ซม. ยาวไมนอยกวา ๑๒๐ ซม. ก็เปน
เรื่องแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง เงินคงเดิมทุก อยางเหมือนเดิมหมด เรียนใหทาน
ประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ไดอนุมัติ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน

เปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......๑๖....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะมติท่ีประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้ แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุมัติ           จํานวน .......๑๔.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .........๒......คะแนนเสียง 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖… 
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ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบโอนทรัพยสินใหหนวยงานอ่ืน    
 ๖.๑ โอนอาคารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอําเภอ   

เขาชะเมา ใหกับองคการบริหารสวนตําบลเขาชะเมา 
 ๖.๒ โอนโครงการกอสรางสนามกีฬาและสวนสาธารณะ อําเภอบานคาย 

หมูท่ี ๔ ตําบลตาขัน อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ใหกับองคการบริหารสวน
ตําบลตาขัน 

        (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)     

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.๒๕๕8 
  ขอ ๑๕๐ หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชราชก าร

ตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีพัสดุเสนอรายงานตอหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ 

  (๓) โอน ใหแกสวนราชการ หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอ่ืน หนวยงาน อ่ืน    
ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถาน
สาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗(๗) แหงประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไว      
ตอกันดวย 

ฯลฯ 
ขอ ๑๕๕ การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเก่ียวกั บพัสดุประเภท

ท่ีดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหา รราชการสวนทองถ่ิน ตองไดรับ ความเห็นชอบจาก
สภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ๖.๑ โอนอาคารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอําเภอเขาชะเมา ใหกับ
ประธานสภาฯ องคการบริหารสวนตําบลเขาชะเมา 
          ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผมนายปยะ ปตุเตชะ 
นายก อบจ. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบโอนทรัพยสิน 

ใหหนวยงานอ่ืน ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความประสงคเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบโอนอาคารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อําเภอเขาชะเมา หมูท่ี 2  
ตําบลหวยทับมอญ อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  โดยกอสรางอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดกวาง 
18 เมตร ยาว 22.50 เมตร  (ตามแบบ อบจ .รย.) เปนเงิน 5,240,000.- บาท (หาลาน-   
สองแสนสี่หม่ืนบาทถวน ) ใหกับองคการบริหารสวนตําบลเขาชะเมา  เพ่ือสะดวกในการ
ควบคุมดูแล ปรับปรุงและซอมแซมอาคารดังกลาว 
 
 

จึงเรียน... 
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จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดโปรดพิจารณาให ความ
เห็นชอบในการโอนทรัพยสินดังกลาวตอไป   

เราโอนทรัพยสินในสภาฯ แหงนี้บอยครั้ง เราตองยอมรับวาเราเปนนักลงทุน 
บางครั้งก็อยูไกลไมสามารถไปดูได เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีเรามีท้ังหลายท้ังปวงท่ีเปนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง ถามีทองถ่ินอ่ืนอยากจะรับไปดู แลก็เปนเรื่องท่ีดี เพราะวาเขาใช
และเราเองก็ไมไดใช เม่ือเขารับไปแลว คาน้ํา  คาไฟ คาซอมแซมตางๆเขาจะไดจัดการดูแล   
อ.เขาชะเมาอยูไกลและในระเบียบเราสามารถดําเนินการโอนทรัพยสิน จึงเรียน มาเพ่ือให
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดพิจารณาอนุมัติทรัพยสิ นดังกลาวตอไป  

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....๑๗......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบโอนอาคารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี    

การเกษตรอําเภอเขาชะเมาใหกับองคการบริหารสวนตําบลเขาชะเมา โปรดยกมือข้ึน 
สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบโอนอาคารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี   

การเกษตรอําเภอเขาชะเมาใหกับองคการบริหารสวนตําบลเขาชะเมา โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        เปนอันวาท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบโอนอาคารศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรอําเภอเขาชะเมาใหกับองคการบริหารสวนตําบลเขาชะเมา 

   เห็นชอบ  จํานวน ........๑๕..... คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน ..........-....... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน ..........๒...... คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ตอไปเปนขอ ๖.๒ โอนโครงการกอสรางสนามกีฬาและสวนสาธารณะ อําเภอบานคาย 
ประธานสภาฯ หมูท่ี ๔ ตําบลตาขัน อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ใหกับองคการบริหารสวนตําบลตาขัน 
   ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภา ฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน  กระผม     
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ
  โอนทรัพยสินใหหนวยงานอ่ืน 
   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความประสงคเสนอญัตติขอความ เห็นชอบ
  โอนโครงการกอสรางสนามกีฬาและสวนสาธารณะ อําเภอบานคาย หมูท่ี 4 ตําบลตาขัน      
  อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง โดยถมดินปรับระดับ , กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาง    
  เขาสนาม , งานทอเหลี่ยม ค .ส.ล., งานหอถังเก็บน้ําและขุดเจาะบอบาดาล , งานติดตั้งไฟฟา
  สองสวาง , งานปูพ้ืนสนามและงานขยายเขตไฟฟา (ตามแบบ อบจ .รย.) วงเงินตามสัญญาจาง 
  เปนเงิน 14,960,000.- บาท ใหกับองคการบริหารสวนตําบลตาขัน เพ่ือดูแลบํารุงรักษา
  สนามกีฬาและสวนสาธารณะ ระบบน้ํา ไฟฟาสองสวางใหอยูสภาพใชการได พรอมรับผิดชอบ
  คาน้ํา คาไฟฟา และคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ระยอง ไดโปรดพิจารณาใหความ
เห็นชอบในการโอนทรัพยสินดังกลาวตอไป  

 
 

ทานประธาน… 
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ทานประธานส ภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ อันนี้ เปนสนามกีฬาท่ีเพ่ิงทําไว และ  อบต .     
ตาขัน จะเปนผูรับโอน คาน้ํา คาไฟ ดังท่ีผมไดอภิปรายไวแลวเบื้องตน เราเห็นวาโครงการไหนดี
เราก็ไปทําให พรอมหรือไมพรอมรอยเปอรเซ็นตเขาก็ไปตอเติมเองได โครงการนี้ นายก  อบต.
ตาขัน โทรมาบอก วามีคนไปขโมยฝาทอเหล็ก ตองขออนุญาต อบจ . วาจะเก็บฝาทอเหล็ก     
เลยตองมาขออนุญาต ผมก็เลยบอกไมตองขอ คุณรับโอนไปเลย ฝาทอหาย ปมหาย สายไฟ
หายคุณตองรับผิดชอบ เพราะวาเราไมไดไปเฝา  เราไมไดอยู เขตนั้น อบต .ตาขันตองจัดการ   
ผมเรียนทานประธานสภาฯ และทาน สมาชิกสภาฯ วานี้คือความจําเปนท่ีเราจะตองถายโอน
ทรัพยสิน เราใหกับทองถ่ินท่ีมีความสามารถในการรับไปบริหารจัดการได จึงเรียนมาให         
ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ พิจารณาอนุมัติตอไป  

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......๑๗....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบโอนโครงการกอสรางสนามกีฬา และสวนสาธารณะ 

อําเภอบานคาย หมูท่ี ๔ ตําบลตาขัน อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ใหกับองคการบริหาร
สวนตําบลตาขัน โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบโอนโครงการกอสรางสนามกีฬาและสวนสาธารณะ 
อําเภอบานคาย หมูท่ี ๔ ตําบลตาขัน อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ใหกั บองคการบริหาร
สวนตําบลตาขัน โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        เปนอันวาท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบโอนโครงการกอสรางสนามกีฬาและ
สวนสาธารณะ อําเภอบานคาย หมูท่ี ๔ ตําบลตาขัน อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ใหกับ
องคการบริหารสวนตําบลตาขัน 

   เห็นชอบ  จํานวน .......๑๕....... คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน .........-......... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน .........๒........ คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

  ๗.๑ คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ๗.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ระยอง 
  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

 

 

 

 

นางสาวอุมา… 
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นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง     
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ขอ ๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ประกอบดวย 
  (๓) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีส มาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

คัดเลือก จํานวน ๓ คน 
  ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถ่ิน แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน ประกอบดวย 
  (๑) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคัดเลือก 

จํานวน ๓ คน 
  กรรมการตามขอ ๘ และขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และ       

อาจไดรับการคัดเลือกอีกได  
  -  แนวทางการคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการ มีดังนี้  
  (๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน ๓ คน 

(๒) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการประชุมสมาชิกสภาทองถ่ิน   
โดยดําเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุม พรอม
แจงวัตถุประสงคของการประชุมใหชัดเจน 

(๓) การประชุมตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง  
(๔) การเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินตอท่ีประชุม ตองมีผูรับรองจํานวนอยางนอย ๒ คน 

และผูซ่ึงไดรับการเสนอชื่อตองอยูในท่ีประชุมและตองไดรับความยินยอม  
(๕) ในการเสนอชื่อ หากมี การเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวน ใหถือวาบุคคลท่ีไดรับ

การเสนอชื่อนั้นไดรับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกวาจํานวนท่ีกําหนด ใหประธาน    
ในท่ีประชุมแจงใ หผูเขารวมประชุมคัดเลือกผูไดรับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ          
ใชวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผูท่ีไดรับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนท่ีประธานท่ีประชุมมอบให
ไดไมเกินตามจํานวนท่ีกําหนด 

(๖) ใหประธานในท่ีประชุมตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุมและ มิไดเปน     
ผูไดรับการเสนอชื่อจํานวนไมเกินสามคน เปนกรรมการตรวจนับคะแนน กรณีสมาชิกสภา
ทองถ่ินมีไมครบตามจํานวนใหเลือกจากขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด หรือพนักงาน
เทศบาล หรือพนักงานสวนตําบล หรือพนักงานเมืองพัทยา แลวแตกรณีก็ได 

(๗) เม่ือตรวจนับคะแนน แลว ใหผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับเปนผูซ่ึงไดรับ     
การคัดเลือกจนครบจํานวนท่ีกําหนด ในกรณีท่ีมีผูไดรับคะแนนในลําดับเดียวกันหลายคน     
ทําใหไมสามารถคัดเลือกไดใหท่ีประชุมจัดใหมีการลงคะแนนใหมเฉพาะผูซ่ึงไดรับคะแนน
เทากัน ถาลงคะแนนครั้งท่ีสองแล วปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีการจับสลากตามท่ี
ประธานในท่ีประชุมกําหนด 

(๘) ใหประธานสภาทองถ่ิน มีหนังสือแจงผลการคัดเลือกใหผูบริหารทองถ่ินเพ่ือออก
คําสั่งแตงตั้งตอไป ผูบริหารทองถ่ินจัดทําเปนคําสั่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและมี
หนังสือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของและแจงเจาตัวทราบโดยเร็ว 

 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ      
นายก อบจ. ทุกทาน  กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอเรื่อง   

การคัดเลือกคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดมีคําสั่ง อบจ.ระยอง ท่ี 821/2557  เรื่อง 

  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และคําสั่ง อบจ .ระยอง        
  ท่ี 823/2557  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง  ลงวันท่ี 8 เมษายน 2557 นั้น 

 เนื่องจากคณะกรรมการท้ัง 2 คณะดังกลาว จะครบวาระในวันท่ี 8 เมษายน 2559  
  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
  ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 8(3) และ ขอ 28(1) ซ่ึงกําหนดใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
  ท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก  เพ่ือใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง แตง ตั้งเปนคณะกรรมการฯ  
  ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จํานวน 3 คน 
 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง จํานวน 3 คน 

    จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดโปรดพิจารณาคัดเลือก
  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือเปนคณะกรรมการท้ัง 2 คณะดังกลาว
  ขางตน ตอไป 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอ ๗.๑ การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน ๓ คน เปน
ประธานสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ ผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการฯ โดยเสนอทีละคน    

ขอเชิญครับ 
  ขอเชิญ ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล 

ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล  เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ 
ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน  ผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล สมาชิกสภาองคการบริห ารสวนจังหวัด
ระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 11 อําเภอเมืองระยอง  ผมขอเสนอใหพิจารณาในการเสนอชื่อสมาชิก
สภาฯ เสนอไดครั้งละไมเกิน ๓ คน  

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ  ผมไดพิจารณาเรื่องท่ีทาน ส .อบจ .วรเศรษฐ วงษไพศาล เสนอมาเห็นชอบใ ห     
  สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ไดครั้งละไมเกิน ๓ คน เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
  การประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๓๘ 
  (๓),(๖) และขอ ๓๙ จึงขอมติท่ีประชุมสภาฯ วาจะเห็นชอบใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ 
  ไดครั้งละไมเกิน ๓ คน เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง หรือไม 
 

สมาชิกสภาฯ… 
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  สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบใหเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ไดครั้งละไมเกิน ๓ คน     
เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ตามท่ี ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล  
เปนผูเสนอ โปรดยกมือข้ึน 

  สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบใหเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ไดครั้งละไมเกิน ๓ คน     
เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ตามท่ี ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล 
เปนผูเสนอ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ไดครั้งละไมเกิน ๓ คน 
เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ตามท่ี ส .อบจ .วรเศรษฐ     
วงษไพศาล เปนผูเสนอ 

   เห็นชอบ  จํานวน ......15...... คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน ........-........ คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน ........2....... คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ จํานวนไมเกิน ๓ คน เปนคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
  ขอเชิญ ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล 

ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล  ผมขอเสนอสมาชิกสภาฯ จํานวน ๓ คน เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง ดังนี ้

  ๑. ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ      เขตเลือกตั้งท่ี 4    อําเภอแกลง 
  ๒. ส.อบจ.กําจัด ผลศิร ิ      เขตเลือกตั้งท่ี 4    อําเภอเมืองระยอง 
  ๓. ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร  เขตเลือกตั้งท่ี 8    อําเภอเมืองระยอง 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอผูรับรองดวย / มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ  ผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่ีไดรับการเสนอชื่อวาจะยินยอมหรือไม 
  1. ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ  ทานยนิยอมหรือไม 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ ยินยอมคะ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ๒. ส.อบจ.กําจัด ผลศิริ  ทานยินยอมหรือไม 
ประธานสภาฯ   

ส.อบจ.กําจัด ผลศิร ิ ยินยอมครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ๓. ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร  ทานยินยอมหรือไม 
ประธานสภาฯ  

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร  ยินยอมครบั 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุม
ประธานสภาฯ เห็นชอบตามท่ี ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล เสนอ 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดร ะยอง  จํานวน ๓ คน 
เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ดังนี้ 

  ๑. ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ        เขตเลือกตั้งท่ี 4   อําเภอแกลง 
  ๒. ส.อบจ.กําจัด ผลศิร ิ        เขตเลือกตั้งท่ี 4   อําเภอเมืองระยอง 
  ๓. ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร   เขตเลือกตั้งท่ี 8   อําเภอเมืองระยอง 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอ  ๗ .๒ การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน ๓ คน             
ประธานสภาฯ เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง 

  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการฯ โดยเสนอทีละค น    
ขอเชิญครับ 

  ขอเชิญ ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล 

ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล   การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เปนคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมขอเสนอใหพิจารณา         
การเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ไดครั้งละไมเกิน ๓ คน  

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอผูรับรองดวย / มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ  
ประธานสภาฯ  ผมไดพิจารณาเรื่องท่ีทาน ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล เสนอมาเห็นชอบใหสมาชิกสภาฯ 
  เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ไดครั้งละไมเกิน ๓ คน  เปนคณะกรรมการติดตามและ
  ประเมินผลแผนพัฒนาองค การบริหารสวนจังหวัดระยอง โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
  กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  ขอ ๓๘ (๓),(๖) และขอ ๓๙ จึงขอมติท่ีประชุมสภาฯ วาจะเห็นชอบ
  ใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ไดครั้งละไมเกิน ๓ คน เปนคณะกรรมการ ติดตาม
  และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง หรือไม 
  สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบใหเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ไดครั้งละไมเกิน  ๓ คน     

เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ตามท่ี 
ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล เปนผูเสนอ โปรดยกมือข้ึน 

  สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบใหเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ไดครั้งละไมเกิน  ๓ คน 
เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ตามท่ี 
ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล เปนผูเสนอ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ไดครั้งละไมเกิน ๓ คน 
เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ตามท่ี ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล เปนผูเสนอ 

   เห็นชอบ  จํานวน .......14...... คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน ........-......... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน ........1........ คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ จํานวนไมเกิน ๓ คน  เปน
ประธานสภาฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ตอท่ีประชุม
  และผูรับรองดวยอยางนอย ๒ คน 

 

ขอเชิญ... 
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  ขอเชิญ ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล 

ส.อบจ .วรเศรษฐ วงษไพศาล   ผมขอเสนอสมาชิกสภาฯ จํานวน ๓ คน เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ดังนี้ 

  ๑. ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร   เขตเลือกตั้งท่ี 5   อําเภอแกลง 
  ๒. ส.อบจ.อดุลย นิยมสมาน      เขตเลือกตั้งท่ี 2   อําเภอบานคาย 
  ๓. ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ          เขตเลือกตั้งท่ี 5   อําเภอเมืองระยอง 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอผูรับรองดวย / มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ  ผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่ีไดรับการเสนอชื่อวาจะยินยอมหรือไม 
  1. ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร  ทานยินยอมหรือไม 

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร  ยินยอมครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ๒. ส.อบจ.อดุลย นิยมสมาน  ทานยินยอมหรือไม 
ประธานสภาฯ   

ส.อบจ.อดุลย นิยมสมาน ยินยอมครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ๓. ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ  ทานยินยอมหรือไม 
ประธานสภาฯ  

ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ   ยินยอมครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุม
ประธานสภาฯ เห็นชอบตามท่ี ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล เสนอ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จํานวน ๓ คน   
  เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ดังนี้ 
  ๑. ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร   เขตเลือกตั้งท่ี 5    อําเภอแกลง 
  ๒. ส.อบจ.อดุลย นิยมสมาน   เขตเลือกตั้งท่ี 2    อําเภอบานคาย 
  ๓. ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ   เขตเลือกตั้งท่ี 5    อําเภอเมืองระยอง 

ระเบียบวาระท่ี ๘      เรื่อง   เพ่ือทราบ 
- รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับชั้น มัธยมศึกษา                  
  ปท่ี ๖ ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง         

    (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)   

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป  
ประธานสภาฯ การศึกษา ๒๕๕๘ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

นายปยะ  ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาองคการบริหาร สวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน   ผมขอเสนอ เรื่อง รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา  
 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง   
   ดวยโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง                    
 ขอรายงานสรุปผลการศึกษาตอของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ในการศึกษาตอ 
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                ในระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พรอมท้ังขอนําเสนอภาพบรรยากาศ 
 ในการแสดงความยินดี ของผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ในรูปวิดีทัศน              
 จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดทราบ และชมวิดีทัศนดังกลาว   
   ผมขอเรียนกอนท่ีจะรับชมวิดีทัศน  และขออนุญาตทานประธานสภาฯ ใหผูบริหาร

 โรงเรียนมัธยมตากสินระยองไดเปนผูอภิปรายสรุป  ทานประธานสภาฯ ครับ ทานสมาชิกสภาฯ 
 ผูทรงเกียรติครับ  สภาฯ แหงนี้ไดจัดการศึกษา ปนี้เปนปแรกท่ีมีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา             
 ปท่ี ๖ ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  สภาฯ แหงนี้ไดใชงบประมาณสรางโรงเรี ยนและ
 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษา  ซ่ึงทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ท่ีอยูและไมอยู
 ในสภาฯ แหงนี้  ไดรวมมือกันในการลงทุนสรางการศึกษา  ผมเรียนวานักเรียนชั้น ม.6 รุนแรก 
 ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เปนรุนท่ีเราไมไดตั้งใจรับ  ท่ีผมพูดอยางนี้ เพราะวายังไมมี
 แผนฯ การรับนักเรียน  เนื่องจากโรงเรียนยังสรางไมเสร็จ แตท่ีเราเปดรับนักเรียนเขาเรียน
 เพราะวาเด็กเหลานี้ไมมีท่ีเรียน  เราจึงจําเปนตองเปดตึกใหเรียน ท้ังๆท่ีเราไมมีความพรอม                 
 ยังไมมีครู  ยังไมมีผูอํานวยการโรงเรียน   แตเราพยายาม แกไขปญหาดวยความตั้งใจวา  เราจะ
 สามารถบริหารจัดการได  ทานคงจะทราบวาไมมีโรงเรียนใด ในสังกัด สพฐ .               
 กระทรวงศึกษาธิการ โอนมาหรือตองการจะมาอยูกับเรา เพราะฉะนั้นเราจึงตองจัดตั้ง
 โรงเรียนใหม และไปขอถายโอนโรงเรียนในอําเภอบานคา ย จํานวน 1 แหง  โดยไดไปแสดงให  
 เขาเห็นวาเราจัดการศึกษาไดเพราะเรามีความพรอม  มีความตั้งใจท่ีจะปฏิรูปการศึกษาของ
จังหวัดระยอง  ผมอยากใหทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  ไดฟงจากผูบริหารโรงเรียนวา
โรงเรียนเราเปนอยางไร  เรามีนักเรียนเพ่ิมข้ึนตลอด  ท้ังๆ ท่ีเวลานี้ตองยอมรับวาประเทศไทย
จํานวนเด็กลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรลดลง  คนรุนใหมไมคอยจะมีลูก  แตจังหวัด
ระยองเปนจังหวัดเศรษฐกิจ มีเด็กมาสมัครเรียนเยอะมาก  ถาดูตามประวัติท่ีรายงาน 30 กวา
จังหวัดท่ีมาสมัครเรียนในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  คือพอแมทํางานท่ีนี่และพาลูกมาสมัคร
เรียนชั้น ม .๑  ทําใหมีจํานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึน  แสดงใหเห็นวาจังหวัดเราเปนจังหวัดท่ีมี
ศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ  แตในขณะเดียวกันเราก็มีปญหาดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม และ
ปญหาดานการศึกษา  ผมไมเคยคิดวาเด็ก ของเราท่ีมาสมัครเรียนในวันนั้น วันนี้เขาจะ   

 สอบไดโรงเรียนอะไร มหาวิทยาลัยไหน  ผมคิดแตเพียงชวยใหเด็กไดมีท่ีเรียนและสงเสริมให
เขาเปนคนดี  เรารูวาเด็กของเราไมเกง เปนเด็กท่ีหาท่ีเรียนไมได  จึงพยายามเสริมวิชาการ            
ใหเขา การบริหารงาน การใชงบประมาณ คือตองทําอยางไรใหเขาสู และแขงขันใหได  ซ่ึงเปน
เรื่องท่ียาก ผมขอเรียนวา ผูบริหารของโรงเรียนของเรา แตกตางจากผูบริหาร โรงเรียนดังๆ                
ในจังหวัดระยอง  เพราะเด็กท่ีเขามาเรียนในโรงเรียนของเราเปนเด็กเกงปานกลาง  กับไมเกง 
เราจึงตองใหวิตามิน  ใหวิชาการ และใหเว ลากับเด็ก ใหเด็กเลือกวาเขาชอบสิ่งใด ดนตรี กีฬา  
อันนี้แหละคือสิ่งท่ีเราจะเรียนใหทานสมาชิกสภาฯ ไดทราบ  เพราะฉะนั้นวันนี้ตองขออนุญาต
ทานประธานสภาฯ ใหทานผูบริหารโรงเรียน ทานมานิตย จันวัน  ไดอภิปรายเพ่ิมเติมในเรื่อง
รายละเอียด และอนาคตของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ขอบคุณครับ   

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ ทานผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
 
 

นายมานิตย… 
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นายมานิตย  จันวัน กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน    
ผบ.ร.ร.มัธยมตากสินฯ  กระผมนายมานิ ตย จันวัน  ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ขออนุญาตท่ีประชุม

 สภาฯ แหงนี้  รายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  นับจากวันท่ีสภาฯ         
 แหงนี้  ไดอนุมัติใหมีการกอตั้งโรงเรียน  ไดมีการเปดทําการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยม
ตากสินระยอง เม่ือ 6 ปท่ีผานมา  มาถึงวันนี้โรงเรียนมัธยมตากสินระยองไดผลิตนักเรียนท่ีจบ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 รุนแรก  ซ่ึงนักเรียนท่ีเขามาเม่ือ 6 ปท่ีแลวนั้น ทุกทานทราบดีวา ท้ังตัว
นักเรียนและผูปกครองไมทราบวาอนาคตของตนเองจะเปนอยางไร ไมมีแมแตสถานท่ีท่ีจะ
ศึกษาเลาเรียน  เพราะฉะนั้นอยาพูดถึงเลยวาอนาคตเขาจะเปนอยางไร  ตอนนั้นเขาก็คงคิด
แตเพียงวาขอใหมีท่ีไดเรียน  เพราะวาเขายังไมจบการศึกษาภาคบังคับ  ดวยความกรุณาและ
ความเห็นชอบของสภาฯ แหงนี้  เปดโอกาสใหนักเรียนรุนแรกไดมีท่ีเรียน คือทานไดอนุมัติ
โอกาสให กับเด็กและเยาวชนของจังหวัดระยองในรุนนั้น ท่ีมีอยูประมาณ 318 คน ท่ีเขามา
เรียนในชั้น ม.1 เม่ือป พ.ศ. 2553  และในป พ.ศ. 2558 นักเรียน 318 คนนั้น เรียนตออยูท่ี
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ จํานวน 280 คน  ผมขออนุญาตท่ีประชุมสภาฯ ขอเพ่ิมเติม
 เอกสารท่ีอยูในระเบียบ วาระการประชุม  เปนเอกสารรายงานขอมูลการจบการศึกษา              
และการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาและในระดับอาชีวศึกษา ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ประจําปการศึกษา 2558  โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รุนท่ี ๑ ท่ีได             
วางไวบนโตะของทานครับ  ผมไดจําแนกขอมูลเปนตารางใหเห็นวานักเรียน จํานวน 280 คน 
มีนักเรียนท่ีจบ ม .6  และพรอมท่ีจะรับประกาศนียบัตร จํานวน 274 คน ท่ียังตกคางอยู     
คืออาจจะติดตอไมได ออกกลางคัน จํานวน 6 คน  และในจํานวน 280 คน เราไดสํารวจวา
เขาตองการจะประกอบอาชีพ หรือศึกษาตออยางไรนั้น  โรงเรียนมัธยมตากสินระยองของเรามี 
2 หลักสูตร ท้ังหลักสูตร สายสามัญ และหลักสูตรคูขนานหรือทวิศึกษา ซ่ึงโรงเรียนมัธยม    
ตากสินระยอง เริ่มดําเนินการมาเม่ือ 6 ป ท่ีแลว กอนท่ีรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ           
จะเห็นความสําคัญของเรื่องนี้  เราเปดนํารอ งมากอนนี้ 3 ป จนมีนักเรียนจบการศึกษา               
ในระดับคูขนานใชวุฒิ ม .6 และปวช . ภายในหลักสูตรคูขนาน เรามีนักเรียน จํานวน 30 คน 
จบการศึกษาท้ัง 30 คน  มีผูท่ีตองการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา จํานวน 236 คน  ตองการ 

  ศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษา จํานวน 44 คน ผ ลเปนอยางไรในจํานวน 236 คน คนท่ี
ตองการเขามหาวิทยาลัย และ 44 คน ท่ีตองการเรียนตอในระดับอาชีวศึกษา  ซ่ึงจากการ             
ท่ีเราไมคาดหวังวาอนาคตเขาจะไปถึงไหน อยางไร เพียงแคใหสําเร็จการศึกษา ม .6                
ก็เพียงพอแลว ไดนําเสนอไวในตารางท่ี 3  ผมเชื่อม่ันวาผูปกครองและนักเรียนทุกคน                    
เม่ือเขาเรียนแลวยอมตองการท่ีจะมีอนาคตท่ีดี  จากนักเรียนท่ีไมมีแมแตโอกาส ไมอาจ
 คาดหวังวาตัวเองจะมีอนาคตอยางไร ถึงวันนี้นักเรียน ม .6 ของเรารุนแรก มีท่ีเรียน                       
ในมหาวิทยาลัยแลวเกิน 90 %  สามารถสอบเขามหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงในประเทศไทยได 
ไมวาจะเปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยอีกหลายแหง ดังท่ีแสดงไว             
ในตารางท่ี 3 นะครับ  ขณะนี้นักเรียนท่ีมีท่ีนั่งในมหาวิทยาลัย จํานวน 250 ท่ีนั่ง บางคนสอบ
เขาไดมากกวา 1 สถาบัน บางคนสอบเขาไดถึง 4-5 สถาบัน คณะท่ีสอบเขายากอยาง
วิศวกรรมศาสตร สอบไดถึง 28 คน  พยาบาล สอบไดถึง 9 คน และคณะอ่ืนๆ อันนี้เปน 
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               ในสายสามัญท่ีมุงเขาเรียนตอถึงระดับปริญญาตรี สวนระดับอาชีวศึกษา จํานวน 30 คน 
สามารถสอบเขาเรียนตอในระดับ ปวส. จํานวน 47 ท่ีนั่ง ทางโรงเรียนก็นําขอมูลตางๆ มาแจง
ใหท่ีประชุมสภาฯ รับทราบวา ในระดับ ปวส . เราสอบเขาท่ีไหนไดบาง  โดยสรุปแลวโรงเรียน
มัธยมตากสินระยอง  สามารถผลิตนักเรียนชั้น ม.6 รุนแรก เขามหาวิทยาลัย โดยระบบโควตา 
และรับตรงเกิน 90%  และผมเชื่อม่ันวานักเรียนสามารถมีท่ีเรียน หลังจากจบ ม .6 แลว      
ครบ 100%  เพราะหลังจากนี้จะมีการยื่นระบบแอดมิชชั่น จะสมัครระหวางวันท่ี 11-17 
พฤษภาคม 2559  เม่ือยื่นระบบแอดมิชชั่นรวมแลว นักเรียน ท่ียังไมมีท่ีเรียน หรือนักเรียนท่ีมี
ท่ีเรียนแลว สามารถท่ีจะเปลี่ยนคณะหรือมหาวิทยาลัยไดตามความตองการ  จากการท่ีเรา
ดําเนินการมา 6 ป  ขอเรียนใหท่ีประชุมสภาฯ ไดทราบวาในปการศึกษา 2559 เปนตนไป 
โรงเรียนเม่ือจัดก ารศึกษาครบ 1 วงรอบ ไดมีการปรับหลักสูตรครั้งใหญ  เพ่ือท่ีจะรองรับ
วงรอบตอไป  โดยโรงเรียนจะมีหลักสูตรท้ังหมด 2 หลักสูตรในโรงเรียน 1 โรงเรียน                  
2 หลักสูตร  มีหลักสูตรสายสามัญ และหลักสูตรทวิศึกษา มีแผนการเรียนท้ังหมด 24 
แผนการเรียน 3 ฐานการเรี ยนรู และ 5 สาขาวิชา ท่ีมีอยูในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง                
ผมเรียนไดวาหลักสูตรและแผนการเรียนของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองมากเปนอันดับตนๆ 
ของประเทศ  ซ่ึงมีหลายโรงเรียนมาศึกษาดูงาน เขามาเห็นวาเราปรับโครงสรางใหม เขาก็
นําเอาไปใช  คิดวาเขาจะพยายามเปดท้ังหลักสูตรและแผนการเรียนใหมากเหมือนกับโรงเรียน
มัธยมตากสินระยอง และในปการศึกษา 2559  มีนักเรียนมาสมัครเขาเรียนชั้น ม .1  ท้ังหมด
จํานวน 1,700 คน  เราประกาศรับ 600 คน เพราะฉะนั้นตองคัดออกจํานวน 1,100 คน  
แตดวยความเมตตาและใหโอกาสของทานนายก องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง นักเรียนท่ี
สอบเขาไมได และมีความตองการท่ีจะเขาเรียนตอ ท่ีโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ทานก็ไดให
โอกาส  ขณะนี้มีนั กเรียนชั้น ม .1 รายงานตัว มอบตัว ท่ีโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  ยอดถึง
วันท่ี 26 เมษายน 2559 จํานวน 723 คน ชั้น ม.4 จํานวน 431 คน  รวมในปการศึกษา 
2559  เราจะมีนักเรียนท้ังหมด 100 หองเรียน นักเรียนท้ังหมด 1,874 คน จํานวนนี้               

              คือยอดท่ีมอบตัว ณ วันท่ี 26 เมษายน 2559  แตถึงวันเปดเรียน  ผมไมม่ันใจวายอดนี้จะ
เพ่ิมข้ึนหรือลดล ง  แตจํานวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึ นจากปการศึกษา 2558 ประมาณ 300 คน  
ขอมูลนี้คือขอมูลของนักเรียนท่ีจบ ม .6 และเปนขอมูลของนักเรียนปจจุบัน  ซ่ึงนักเรียน         
ท่ีสอบเขามหาวิทยาลัยในระบบโควตาและรับตรง ไดเชิญทานนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง และฝายบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด ระยอง ไปมอบชอดอกไม                  
เพ่ือแสดงความยินดีใหกับนักเรียน เม่ือวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2559  และขอเชิญรับชมวีดิทัศน 
วันเกียรติภูมิลูกพระเจาตากสิน ท่ีจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2559  ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ จากท่ีไดชมวิดีทัศน  สําหรับผมรูสึกชื่นใจนะครับ  กับภาพท่ีไดเห็นและการบริหาร
ประธานสภาฯ   จัดการ ของทีมงานฝายบริหาร   ผูบริหารโรงเรียน ทุกสวนท่ีเก่ียวของ  เปนท่ีนาชื่นใจ                  
  จากคําบอกกลาวของทานนายกฯ วาเริ่มจากความไมพรอม เหมือนกับปนเปนทรงไดแลว                 
  นะครับ   
   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
   ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา  วิภูษณะ ครับ 
 
 
 

ส.อบจ.อุมา... 
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ส.อบจ .อุมา วิภูษณะ       เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน   ดิฉัน
  นางสาวอุมา วิภูษณะ  สมาชิ กสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๔  
 อําเภอแก ลง  กอนอ่ืนตองขอชื่นชม อยางท่ีทานประธานสภาฯ บอกเปนความภาคภูมิใจ 
 เพราะวาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  คือหัวใจขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ดิฉัน
 และเพ่ือนสมาชิกสภาฯ มีความภาคภูมิใจนะคะ  นั กเรียนท่ีสําเร็จชั้นมัธยมศึกษา               
 ตอนปลาย สําหรับรุนนี้คือรุนแรก  มีคนท่ัวประเทศโจษ ขานถึงองคการบริหารสวนจังหวัด
 ระยองเปนอยางยิ่งคะ  ดิฉันขออนุญาตถามผานทานประธานสภาฯ ไปยังทานผูบริหาร
 สถานศึกษา  กรณีท่ีขาดความเขาใจ หรือมีความเขาใจนอยนะ คะ วาตารางแสดงขอมูล               
 ของการจบการศึกษา  เพราะวาเม่ือสักครูไดยินทานผูบริหารโรงเรียนฯ รายงานจํานวน
 นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ประจําปการศึกษา 2558  และมี
 จํานวนนักเรียนท่ีไมสําเร็จการศึกษา 6 คนดวยกัน  ทานบอกวาออก กลางคัน ติดตอไมได             
 ไมจบการศึกษา  ดวยความท่ีเราเปนแม  มีนโยบาย หรือมีการติดตาม หรือมีการประสานงาน
 อยางไรบางคะ  เพราะถาเขาไมจบ เขาจะไปทําอะไร อยางไร  ดวยความเปนหวงคะ  ประเด็นท่ี  2  
 ดิฉันเห็นขอมูลการสอบเขามหาวิทยาลัย ของนักเรียนชั้ น ม .6 ปการศึกษา 2558                      
 แยกตามมหาวิทยาลัย  ปรากฏวามีสถิติสอบเขาไดมากท่ีสุด คือมหาวิทยาลัยพระจอมเกลา
 พระนครเหนือ  จํานวน 78 คน  รองลงมาเปนอันดับท่ี 2 คือ มหาวิทยาลัยปญญาภิวัฒน 
 จํานวน 52 คน ดิฉันไมรูจักสถาบันนี้ เนื่องจากอาจจะจบม าหลายป  อยากจะเรียนถามวา 
 เรามี MOU หรือวาอยางไรคะ   นักเรียนเราถึงไดไปศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยปญญาภิวัฒน              
 แหงนี้เปนจํานวนมาก  ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ ทานผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายมานิตย  จันวัน กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน    
ผบ.ร.ร.มัธยมตากสินฯ  กระผมนายมานิตย จันวัน  ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  ขออนุญาตท่ีประชุม
  สภาฯ แหงนี้ ชี้แจงทานสมาชิกสภาฯ ท่ีไดสอบถามมาเม่ือสักครู  ประการแรกนั้นท่ีมีขอมูล วา
  มีนักเรียน จํานวน 6 คน ยังไมสําเร็จการศึกษานั้น  เปนขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559  
  กอนท่ีจะปดภาคเรียน คือทางโรงเรียนจะมีการเก็บขอมูลนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น                   
  อยางละเอียด   ตั้งแตนักเรียนเขาเรียน  เราจะเก็บขอมูลวามาจากโรงเ รียนไหน อําเภอไหน 
  จังหวัดไหน เพราะฉะนั้นจึงมีขอมูลอยางท่ี ทานนายกฯ ไดเรียนไปแลววา มีนักเรียนจาก
  ตางจังหวัด มาสอบเขาท่ีโรงเรียนของเรา  จํานวน 36 จังหวัด  อันนี้จะเปนการเก็บขอมูล    
  ในเชิงลึกท่ีคอนขาง ละเอียด  เชนเดียวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6  เราก็เก็บขอมูล       
  ณ วันท่ีเ ราอนุมัติผลการจบ รุนแรก  การอนุมัติผลการจบนักเรียนในตัวประโยคนั้น เราจะ
  อนุมัติเปน รุน  รุนแรกเราอนุมัติวันท่ี 25 มีนาคม 2559  และมอบประกาศนียบัตรให
  นักเรียนรุนแร กวันท่ี 29 มีนาคม 2559  และไดกราบเรียนเชิญทานนาย กองคการบริหาร
  สวนจังหวัดระยอง ในการมอบประกาศ นียบัตร สวนนักเรียนท่ียังตกคาง จํานวน 6 คน       
  เรามีการสํารวจมีการติดตามนักเรียนสวนหนึ่งท่ีออกกลางคัน  เราไมสามารถท่ีจะติดตามได 
 
 
 

สวนนักเรียน... 
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    สวนนักเรียนสวนหนึ่งท่ียังไม สําเร็จการศึก ษา แตวาติดศูนย  ติดรอ ในวิชาท่ียังไมสามารถ      
  แกไขได  ทางโรงเรียนไดติดตามอยูตลอด เวลา เชื่อม่ันวาถึงวันเปด ภาคเรียนท่ี 1/2559     
  เราสามารถติดตามและชวยเหลือนักเรียนสว นท่ีเหลือท้ังหมด ถาเขายังอยู ในจังหวัดระยอง  
  ใหมาดําเนินการสอบแกตัว และจบก ารศึกษาได  ขณะนี้มหา วิทยาลัยเปด ภาคเรียนใหม       
  ตามอาเซียน  ภาคเรียนท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยจะไปเปดในเดือนสิงหาคม 2559    
  การท่ีจะสมัครเขาเรียนตอจะยังทันอยู  ถึงแมจะจบไมทันเพ่ือนอีก 6 คน  ถาคิดเปนสัดสวนนั้น 
  นอยมากนะครับ  6 คน  ใน 280 คน ไมก่ีเปอรเซ็นต คิดวานาจะทัน  ขอเรียนใหทานสมาชิกสภาฯ  
  ไดทราบวา ทานสบายใจไดวาทางโรงเรียนติดตามนักเรียนทุกคน   เราจะไมปลอยใหเด็ก         
  คนใดคนหนึ่งตกคาง ละท้ิงเด็กไวขางหลั งแมแตคนเดียว จะติดตามทุกคน  ถาไดขอมูล
  อยางไรแลว จะนําเรียนใหทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทราบอีกครั้งหนึ่ง  ทานจะได
  สบายใจข้ึน  สวนในประเด็นท่ี 2 ท่ีนักเรียนของเราสามารถสอบเขาในระดับอุดมศึกษา  
  มหาวิทยาลัยบางคณะท่ีไดจํานวนสูงมาก ผมขอเรียนใหทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ 
  ไดทราบ   สําหรับมหาวิทยาลัยพระจอมเกลา พระนครเหนือท่ีนักเรียนชั้นม . 6 สอบเขา
  ไดมากท่ีสุด  เราไมไดโควต าพิเศษ  สอบระบบปกติ ทุกอยาง  ไมใชโควต าท่ีทางมหาวิทยาลัย
  ใหสิทธิ์พิเศษอะไรกับทางโร งเรียน  เปนสิทธิ์เชนเดียวกัน กับทุกโรงเรียนในจังหวัดระยอง 
  นักเรียนใชความสามารถข องตนเองในการสอบเขา  สวนสถาบัน ปญญาภิวัฒน  ขอเรียนให  
  ทานประธานสภาฯ ทาน สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ทราบวา เปนมหาวิทยาลัยเอกชนเปดสอน      
  ในระดับปริญญาตรี ปริญญ าโท และปริญญาเอก เปนของซีพี เรียนท่ีปญญาภิวัฒนสวนใหญ
  แลวจะหางานทําได 100% โดยทํา งานในเครือของซีพี ระหวางเรียน ก็สามารถมี รายได
  เพราะเขาจะเรียนไปดวยและทํางานไปดวย  มีแหลงฝกงานท่ีเปนฟารมของซีพี หรือถาหากวา
  เรียนในสายธุรกิจ  จะมีสถานประกอบการ รานสะดวกซ้ือท่ีมีอยูท่ัวประเทศไทย มากมาย    
  หลายสาขารองรับ  ตั้งแตพนักงานฝกหัดไปจนถึงผูจัดการฝายตางๆ  นักเรียนข องเรา                   
  ท่ีสอบเขาสถาบันปญญาภิวัฒน จํานวน 52 คน  สามารถไดรับทุน 100 % จํานวน 9 คน                  
  เรียนเกือบจะฟรีครับ  ปกติมหาวิทยาลัยเอกชนคาลงทะเบียนคอนขางสูง หลายหม่ืนบาท                    
  แตนักเรียนของเรา จํานวน 9 คน  ลงทะเบียนเรียน จายคาลงทะเบียนเพียง 2,500 บาท คือ
  เขาสอบไดทุนเต็มจํานวน  เขาจะมีทุนเต็มจํานวน  ทุน 50%  และทุน 10% นักเรียนของเรา
  รุนแรก สามารถสอบเขาไดท้ังทุน 100% และ 50% หลายทุน   ผมจําไดวาผมเคยนํา ขอมูล
  แจงในท่ีประชุมครั้งหนึ่งแลว ประมาณเดื อนตุลาคม หรื อพฤศจิกายน  2558  ผมจําขอมูล  
  ไมแมนครับ เคยเรียนใหท่ีประชุมสภาฯ ทราบวา นักเรียนของเราสอบเขาปญญาภิวัฒนได   
  และไดทุนจํานวน เทาไร  ขอเรียนใหทางสมาชิกสภาฯ ท่ีเรียนถามไดทราบครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถาม อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ      ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี  สุวรรณวิจิตร ครับ  

ส.อบจ .เสรี สุวรรณวิจิตร   เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน                   
  ผมนายเสรี สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขตเลือกตั้งท่ี ๘ 
  อําเภอเมือง   ขอขอบคุณฝายบริหาร ทานนายกฯ ทานผูบริหารโรงเรียนฯ  ท่ีไดทํางาน
  เก่ียวกับโรงเรียนใหกับเยาวชนของเมืองระยองไดมีท่ีเรียน  แตอยางไรก็ดีในขอมูลเก่ียวกับ
  การสอบเขาสถาบันการศึกษาตางๆ ท่ีเปนผลงานของโรงเรียน  อยากจะใหมีการเผยแพร 

 

ประชาสัมพันธ... 
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  ประชาสัมพันธครับ  เพ่ือเปนหนาเปนตาของ อบจ .ระยอง  และขอสอบถามจํานวน 2 เรื่อง
  เรื่องท่ี ๑ เม่ือทานบริหารไดดีแลว  ในอนาคตเปนสิ่งท่ีตองกังวลอีกหนึ่งอยางคือกระบวนการ
  สรางทายาท ในการบริหาร  ซ่ึงตรงนี้ขอเรียนผานทานประธานสภาฯ ไปยังฝา ยบริหารวา
  รบกวนใหมองตรงนี้ไวนานๆ  เพราะในอนาคตทานผูบริหารหลายๆทานอาจจะตองเกษียณอายุ
  ไปตามกาลเวลา  สิ่งนี้เปนสิ่งท่ีจําเปนตองมอง เนื่องจากโรงเรียนของเรามีขนาดใหญ               
  และเปนหนาเปนตาของระยองในอนาคตแนนอน  ซ่ึงตรงนี้นากังวลเหมือนกัน  และเปนหวง     
  ในฐานะท่ีผมเปนคนระยอง เติบโตท่ีระยอง  เรื่องท่ี ๒ ผมขออนุญาตถามทานประธานสภาฯ
  ไปยังผูบริหารโรงเรียนฯ วาในเรื่องของการบริหารโรงเรียนมีอะไรท่ีหนักใจหรือเปนปญหา 
  จําเปนตองแกไขท่ีคอนขางนากังวล  อยากใหทานไดอธิบายบางบางสวน  เพ่ื อใหสมาชิกสภาฯ 
  ไดรับทราบ  ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ ทานผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายมานิตย  จันวัน กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน    
ผบ.ร.ร.มัธยมตากสินฯ   กระผมนายมานิตย จันวั น  ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตองขอขอบคุณ                   
  นะครับ ท่ีทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  ไดใหความสําคัญและเปนหวงโรงเรียนมัธยม                
  ตากสินระยอง  สิ่งท่ีทานตองการจะใหผมชี้แจงนั้น  เรื่องแรก เรื่องของการเตรียมคนสําหรับ
  ข้ึนมารับผิดชอบโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  ผมคิดตั้งแตวันแรกท่ีผมไดเขามาทําหนาท่ี
  ผูบริหารโรงเรียนฯ แหงนี้  ดวยทราบดีวาผมนั้นเปนขาราชการบํานาญท่ีเกษียณอายุราชการแลว  
  คนเราตอใหมีความมุงม่ัน มีความตั้งใจเทาไรก็ตาม  เราไมสามารถท่ีจะเอาชนะวัย หรื อสังขาร
  ของเราได  สังขารมีแตจะรวงโรย  ผมคิดมาตลอด ผมมีความมุงม่ันและตั้งใจท่ีจะทําใหดีท่ีสุด  
  ในขณะเดียวกันก็ตองสรางคนท่ีจะข้ึนมารับไมตอจากนี้เปนตนไป  อาจจะเปนผูเกษียณอายุ      
  รุนใหม  หรือแมกระท่ังสรางคนของเราข้ึนมา  โดยเฉพาะถาหวังผล ระยะยาว และในอนาคต
  ตองสรางคนรุนใหมข้ึนมา  ในตางประเทศ เชน สิงคโปร  เขาจะสรางนักบริหารตองอายุไมเกิน  
  40 ป กวาจะเรียนรู กวาจะฝกหัด กวาจะมีประสบการณ และเชี่ยวชาญตองใชเวลาหลายป  
  พอถึงอายุ 60 ป ก็เกษียณอายุ  เขาสรางตั้งแตอายุ 40 ป  ทุกวันนี้ผมมองวาตองสราง                     
  คนรุนใหมข้ึนมา  เชนเดียวกันกับทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ทานพยายาม
  มองหาคนรุนใหมท่ีจะเขามาบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยองในอนาคต  เพราะโรงเรียน
  นับวันจะมีการเจริญเติบโตข้ึนเรื่อยๆ จึงตองมี องคกรท่ีเขมแข็ง  เรียนใหทานสมาชิกสภาฯ                
  ไดทราบวาทางฝายบริหารของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  ไดมองหาคนและพยายามสรางคน
  อยูตลอดนะครับ  สวนเรื่องท่ี 2 ท่ีทานถามวามีปญหาหรือหนักใจอะไร  ผมคิดวาทุกองคกร
  ไมมีองคกรไหนท่ีไมมีปญหา ยิ่ งคนมากก็ยิ่งปญหามาก  ยิ่งองคกรใหญก็ยิ่งมีปญหาใหญตามมา   
  แตไมมีปญหาอะไรท่ีเหนือความสามารถของคน  ทายท่ีสุดทุกปญหาตองมีทางออก  ผมเชื่อ
  เชนเดียวกันวาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  ไมมีปญหาอะไรท่ีไมสามารถแกไขปญหาได  
  โดยเฉพาะเม่ือมีทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ซ่ึงทานมีวิสัยทัศน มีความมุงม่ัน
  ตั้งใจ และอุทิศในเรื่องการศึกษามากท่ีสุด  ผมคิดวาปญหาตางๆ ของโรงเรียนมัธยมตากสิน
  ระยอง  จากท่ีเปนปญหาใหญก็เปนปญหาเล็ก จากท่ีเปนปญหาเล็กก็หมดไป  สบายใจไดนะครับ 
 
 

วาไมมีปญหา... 
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  วาไมมีปญหาอะไรท่ีหนักหนาสาหัสเกินความสามารถ ไมวาจะเปนเรื่องของนักเรียนท่ีเติบโตข้ึน
  อยางรวดเร็ว  ขาดอาคารเรียนก็มีการวางแผนลวงหนาสรางอาคารเรียนไว  อาคารเรียน              
  ขณะนี้ไดสรางเพ่ิมข้ึนใหมอีก 1 หลัง  เพ่ือรองรับปริมาณนักเ รียนท่ีจะเรียนแผนเต็มรูป ในป 
  พ.ศ. 2563 หรืออีก 4 ปขางหนา  วางแผนลวงหนาไวแลวครับ  สรางลวงหนาไวแลว 4 ป  
  เพราะกวาจะสรางเสร็จ กวาจะสมบูรณใชระยะเวลานาน ป พ.ศ. 2563 จะมีนักเรียนท่ีจบ
  จากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง  จํานวน 10 หองเรียน ในวันนี้เรารับนักเรียน
  เขา ม .1  โดยไมมีนักเรียนจากโรงเรียนในเครือตากสินสมัครเขามา เพราะนักเรียนยังไมจบ
  การศึกษา  มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินฯ (หวายกรอง ) มาเขาเรียน                 
  แตไมมาก  ป พ .ศ.2563 จะเปนปท่ีทดสอบวาแผนฯ ท่ีเ ราคาดการณไวลวงหนา  จะรับท้ัง
  จํานวนนักเรียนท่ีจะสําเร็จจากโรงเรียนในเครือตากสิน  และนักเรียนจากโรงเรียนท่ัวไป                 
  ในจังหวัดระยองจะพอเพียงหรือไม  หรือถาหากวามีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ                 
  การยายฐานการลงทุนอะไร  ใน 4 ปขางหนาคงจะทราบผล  ขอเรียนใหทางประธานสภาฯ 
  และสมาชิกสภาฯ ไดทราบ  ในวันนี้โรงเรียนมัธยมตากสินระยองไดคิดและวางแผนลวงหนา
  สําหรับอนาคตไมวาจะเปนเรื่องของอาคาร สถานท่ี แผนการเรียน ครู บุคลากร และระบบ
  การบริหารทุกอยางไวพรอมแลวครับ  ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอบคุณ ทานผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  ท่ีไดชี้แจงผลการดําเนินงาน
ประธานสภาฯ ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  และผลการศึกษาเปนไปในทิศทางตามท่ีทานไดนําเรียนมา   
  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถาม อีกหรือไม 
  ถาไมมี  ถือวาท่ีประชุมรับทราบ   

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม   
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อานประกาศปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน
 จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2559 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เรื่อง  ปดสมัยประชุมสภาองคการ
เลขานุการสภาฯ   บริหารสวนจังหวัดระยอง   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒๕๕๙ ตามท่ีประธานสภา
 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   ไดประกาศกําหนดสมัยประชุม สภาองคการบริหารสวน
 จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒๕๕๙  มีกําหนด ๗ วัน  ตั้งแตวันท่ี ๑๐ 
 พฤษภาคม ๒๕๕๙  เปนตนมา  และเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง             
 สมัยวิสามัญ   สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒๕๕๙  ในวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น.  
 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)  นั้น   
                   บัดนี้   สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   ไดพิจารณาเรื่องในกิจการวงงาน              

ของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ตามอํานาจหนาท่ีเรียบรอยแลว  อาศัยอํานา จ            
ตามความในมาตรา ๒๔  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๔๐               
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงใหปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน 
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 จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒๕๕๙  ตั้งแตวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
เปนตนไป   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน   ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ .ศ. ๒๕๕๙    
ลงชื่อ นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ผมขอปดประชุม ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลา เขารวมประชุม                 
ประธานสภาฯ เพ่ือสรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือรวมใจ  ในการดําเนิน
  กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชน สูงสุดแกพ่ีนองประชาชนและ
  ทองถ่ินของเรา และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข ความสมหวัง ในสิ่งท่ีพึงปรารถนา
  ทุกประการ 

เลิกประชุม  เวลา  16.35 น.   

    
 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 

 

                                                    (ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 


